

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

กษ. จ่อประกาศโซนนิ่งปลูกข้าว เหลือ 55.8 ล้านไร่-หุหนปลูกพืชอื่นแทน



ก.พาณิชย์ เผย ก.เกษตรฯ เตรียมประกาศโซนนิ่งปลูกข้าวปี 59/60 ทั่วประเทศเหลือ 55.8 ล้านไร่ สัปดาห์หน้า กำหนดชัดจังหวัด-อำเภอไหนปลูกได้ หนุหนทำนาแปลงใหญ่ ส่วนพื้นที่ไม่อนุญาต ส่งเสริมปลูก ปลูกพืชอื่น หาอาชีพเสริมแทน

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 59 น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ว่า ในการผลิตปี 59/60 ที่จะเริ่มเพาะปลูกได้ราวเดือน พ.ค.นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประกาศพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวประมาณสัปดาห์หน้า เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ว่า มีพื้นที่ใดบ้างที่อยู่ในเขตส่งเสริม ซึ่งน่าจะมีพื้นที่ในเขตส่งเสริมทั่วประเทศราว 55.8 ล้านไร่ จากปีก่อน ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวในปีทั้งหมด 61.74 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เพาะปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน และกระทรวงพาณิชย์ จะฝึกอาชีพและหาอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการกำหนดพื้นที่ให้เพาะปลูกข้าวดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ สภาพพื้นที่ และปริมาณความต้องการของตลาด โดยในปี 59/60 กำหนดให้เพาะปลูกข้าวในปีได้ไม่เกิน 27 ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้น จากที่ผ่านมาได้ผลิตมากกว่า 30 ล้านตันข้าวเปลือก

“การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯ ได้นำเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มาใช้ และได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งจะทำให้ดูได้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมปลูกข้าว พื้นที่ไหนไม่เหมาะสม เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการเพาะปลูกข้าว นั้น ได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานดูแล โดยมีผู้ตรวจราชการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ รวม 28 คน เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อแบ่งแยกกันดูแลทั่วประเทศ ตั้งแต่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยจะดูแลตั้งแต่การเพาะปลูก ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และหากพบจุดใดมีปัญหาจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทัน่วงที่

ส่วนนาแปลงใหญ่ที่กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมพื้นที่ทำนาเป็นแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต ล่าสุด ได้เพิ่มสิ่งจูงใจให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มและทำนาแปลงใหญ่แล้ว โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะปล่อยกู้ให้กลุ่มละ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการเพาะปลูก ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานกับโรงสีเพื่อให้เข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกแล้ว ขณะนี้มีโรงสีแจ้งความประสงค์แล้วกว่า 300 ราย

เลี้ยงกล้วยไม้ในบ้าน...ทำไมถึงไร้ดอก?



หลายคนชอบถาม...ตอนอยู่ที่ร้านทำไมกล้วยไม้ออกดอกสวยงาม แต่พอมาอยู่ที่บ้านปลูกรดน้ำไปเท่าไร อัดฉีดปุ๋ยก็แล้ว ทำไมมันไม่ออกดอกสักที บางคนถึงขั้นโทษไปว่า สายพันธุ์ไม่ดี หรือปุ๋ยที่ซื้อมาไม่เหมือนที่ร้านใช้ และร้านก็ไม่ยอมบอกเรา เพราะต้องการให้เรามาซื้อกล้วยไม้เรื่อยๆ ไม่รู้จักจบ เพื่อหวังกำไร มาไขข้อสงสัยให้คนปลูกกล้วยไม้มือสมัครเล่น...มันจะจริงเหมือนอย่างที่เราวิจารณ์กันมั๊ย



ไชยพันธุ์ คุ้มวิเชียร คนปลูกกล้วยไม้มืออาชีพ จากฟาร์มกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์ เจลยถึงวิธีการจะเลี้ยงกล้วยไม้ให้งามเหมือนอยู่ที่ร้าน เราได้ทำ 3 สิ่งนี้...สภาพแวดล้อม-น้ำ-ปุ๋ย ถูกต้องแค่ไหน

กล้วยไม้แต่ละพันธุ์ชอบสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน สกุลข้าง สกุลเอื้อง สกุลแวนด้า ชอบให้นำไปแขวนสูงๆ 2-3 ม. สกุลหวาย สกุลแคทลียา จะแขวนจะวางได้ทั้งนั้น แต่ให้อยู่ในระดับความสูงแค่ 1.5 ม.ก็พอ เรื่องแสงแดด ทุกสายพันธุ์ล้วนชอบแสงอ่อนๆ ไม่เกิน 8 โมงเช้า หลังจากนั้นควรบังแสงด้วยสแลน 60% เพราะต้องการเพียง 40%...สังเกตได้ ถ้าแสงน้อยเกินไป กล้วยไม้ยืดยาวไม่อ้วน อ่อนแอเป็นโรคร่าง...แต่หากโดนแสงมากเกินไปใบไหม้ ต้นแคระแกร็น อีกอย่าง กล้วยไม้เป็นพืชชอบเกาะเกี่ยวต้นไม้ใหญ่ ฉะนั้นการนำมา

ปลูกที่บ้านเราเอามาปลูกยึดเกาะกับวัสดุอื่น ต้องหาเชือกหรือไม้มาทำเป็นราวยึดกระถาง ไม้ให้เกิดการกวัดแกว่งไปตามแรงลม เพราะกล้วยไม้มักจะเกิดอาการตกใจ แล้วก็จะไม่ออกดอก



น้ำ สำคัญสุดใช้น้ำ อะไรมารดกล้วยไม้...น้ำ ประปาหรือเปลา่ นี้แหละตัว ปัญหา คลอรีนในน้ำประปา มีฤทธิ์ทำให้กล้วยไม้ไม่ออกดอก

“เปรียบได้กับสาวสวยเดินทางไปต่างจังหวัด แล้วล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำประปาต่างถิ่น บางคนเกิดเป็นผื่น เป็นสิ่ว เต็มไปทั่วใบหน้า กล้วยไม้ก็คล้ายคลึงกัน เพราะที่ร้านขายกล้วยไม้ส่วนใหญ่มักจะใช้เครื่องกรองน้ำอย่างดี ก่อนที่จะสูบมารดกล้วยไม้” ไชยพันธุ์ เปรียบเทียบให้เห็นภาพ หากจะให้มียอดอก แต่ไม่มีเงินซื้อเครื่องกรองน้ำ ต้องใช้วิธีการเอาน้ำประปามาพักใส่ถัง เปิดฝาวางทิ้งตากแดดอย่างน้อย 2 วัน ถ้าไม่มีแดดทิ้งไว้ 3 วัน เพื่อให้คลอรีนระเหยออก...จากนั้นเอาขันมาตักไปราดรดหรือจะใช้กระถางฝักบัวรดน้ำก็ได้ ให้เลิกนิสัยใช้สายยางเปิดก๊อกน้ำ ประปาฉีดใส่กล้วยไม้โดยตรง เพราะกล้วยไม้จะชดคลอรีนเข้าไปเต็มๆ แถมต้นยังสั้นโทรมหมดกำลังใจให้ดอกออกมาให้ชม

ส่วนปุ๋ย ไชยพันธุ์ แนะนำไม่จำเป็นต้องใช้สูตรพิเศษ แค่ให้ปุ๋ย N-P-K สูตรเสมอ จะเป็นเม็ดเป็นน้ำ หรือเป็นผงได้ทั้งนั้น สัปดาห์ละครั้ง...แต่เมื่อดอกโรยควรตัดก้านดอกทิ้ง และเพื่อเร่งให้ดอกออกใหม่เร็วขึ้น ควรปรับเปลี่ยนการให้ปุ๋ย ควรใช้สูตรตัวกลางหรือตัวหลังสูง

ทำได้ตั้งว่า คนปลูกกล้วยไม้มีอาชีพรับรองไม่เกิน กว่า 1 ฤดูกาล (3 เดือน-1 ปี แล้วแต่สายพันธุ์) จะออกดอกมาให้เชยชมแน่

ไชยรัตน์ สัมจุน